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----------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ นาฬิกา 
 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ  ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการมาครบแลวนะครับ ขอเปดประชุมนะครบั  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ ทานอรัญ  ธรรมโน ขอลา

การประชุมเนือ่งจากติดภารกิจนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ ซึ่งมีวาระทกุทานแลวนะครับ หนาแรก 

เปนรายชื่อ หนาที่ ๒ หนาที ่๓ หนาที ่๔ ถาไมมีทานผูขอแกไขก็ถือวาที่ประชุมรับรองบันทึก 

การประชุมนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณาเรื่องตอเนื่องนะครับ สรุปผลการดําเนินงานของ 

คณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ ขอฟงคณะแรก คณะอนกุรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งใน

และตางประเทศ วนันี้ทานประธานอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญจะไปธุระ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ตอนนี้เจาหนาทีก่ําลังไปถายเอกสาร ยงัไมพรอม ขอเลย 

ไปคณะคุณวิจิตรกอนไดไหมครับ 

  ประธาน  :  มีอะไรไหมครับทานวิจิตร เดีย๋วทานวิจิตรเริ่มกอนก็ไดนะครับ เชิญ 

ทานวิจิตรกอนนะครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  กราบเรียนทานประธานครับ การประชุมของคณะ 

อนุกรรมาธกิารตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ผานมานะครับ ก็มีความคบืหนาไปไดเรียน 

ทานเรื่องราง พรบ. คณะกรรมการการเลือกตั้งไปแลว ที่เสร็จไปแลวก็คือ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมืองนะครับ คณะอนกุรรมาธิการกไ็ดไปศึกษากฎหมาย

ที่ใชอยูเดิมนะครับ วามทีี่ไปที่มาอยางไร มีจุดออนจุดแข็งอยางไร แลวก็ไดทําบนัทกึ แลวกน็ําเสนอซึ่ง 

อยูหนาทานประธานและคณะกรรมาธิการทุกทานแลวนะครับ สวนเรือ่งคบืหนาตอไปก็คือ ทาง 

คณะอนุกรรมาธิการไดจัดสัมมนา ๑ คร้ังที่โรงแรมรามาการเดนสเมื่อวันที่ ๓ นะครับ ก็ปรากฏวา 

ผูที่เกี่ยวของทีเ่ชิญไปมาเกนิความคาดหมาย รวมทัง้สื่อมวลชนดวยนะครับ วิทยากรที่เชิญไปก ็

ผูทรงคุณวุฒิไดแก ศาสตราจารยดอกเตอรลิขิต  ธีรเวคนิ  ทานยุวรัตน  กมลเวชช  แลวก็ทาน 
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เลขาธิการ กกต. ปจจุบนั ทานสุริยะใส ซึง่เปน NGO บุคคลภายนอก วทิยากรทัง้ ๔ ทานก็ไดใหความรู 

ความคิดเหน็ที่เปนประโยชน ขณะนี้กําลังบันทึกยอดเทปอยูนะครับ แลวก็จะสงกราบเรียนทานประธานร

และคณะตอไป สําหรับกฎหมายที่กาํลังดอูยูตอนนัน้ก็คอื กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ สส. 

สว. นะครับ กพ็ิจารณาไปไดประมาณครึ่งหนึง่แลวนะครับ วนัพรุงนี้กจ็ะมีการประชมุดําเนนิการตอ แลว

ก็จะมากราบเรียนที่ประชุมตอไปครับ 

  ประธาน  :  เอกสารสรุปผลการพิจารณาเกีย่วกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนีพ่ึ่ง 

ไดแจกวันนีน้ะครับ ทางอนุไดรับรองแลวนะครับ อันนี้ทางเราคงอานไมทันนะครับ ผมคิดวาขอให

คณะกรรมาธกิารไปอานสกัครั้งหนึง่ แลวคราวหนาเรามาดูกนัวาเราจะเหน็อยางไรไดไหมนะครับ 

เพราะวาถาดกูันตรงนี้ผมวาไมทัน ทานวรพจนเหน็อยางไรครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  เห็นดวย 

  ประธาน  :  ทานวิจิตร มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

  นายวิจิตร  อยูสุภาพ  :  ไมมีครับ 

  ประธาน  :  ขอเชิญทานวรพจน 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ บังเอญิผมไมอยูสักอาทิตยกวา ๆ 

แตวาจะขอกราบเรียนเสนอถึงสิ่งซึ่งคุยกันไว แลวก็ไดขอใหทาํเปน Paper มาเสนอ แตวาเนื่องจาก 

ผมไมอยูก็ไมทราบวาไปถึงไหน เดีย๋วผมขอกราบเรียนถึงหลกัการทีคุ่ยกัน เร่ืองสําคัญที่คุยกันนัน้ 

เราไดเชิญนักวิชาการหลายทานมาคยุกนั หารอืกนัอยางลงลึกวา ประเด็นสําคัญ ๒ เร่ืองที่มีอยูก็คอื 

เร่ืองการเลือกตั้ง สส. แลวกท็ี่มาของ สส. สําหรับเร่ือง สว. นัน้ มีความเห็นวา จากความเหน็ประชาชน 

ทั้งสวนใหญทเีดียวไมเหน็ดวยกับการสรรหาเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองมอํีานาจหนาที่เต็มเหมือนอยาง 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางไรก็ตามทางฝายวิชาการของเรานัน้คิดวา เพื่อใหมีความชอบธรรมและ 

ลดกระแสตานลงก็อยากจะเสนอวา ควรจะทําเหมือนอยางรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ เร่ืองที่มาของ สส. 

ในสภา คือมี ๒ ประเภท และใหเปนบทเฉพาะกาลวา ในสองวาระแรกของการม ีสว. นี้ ใหมกีาร 

เลือกตั้งจากจงัหวัดตาง ๆ ๗๖ จงัหวัด และใหมีการสรรหาสวนหนึง่เปนบทเฉพาะกาลไวในระยะสอง 

สองวาระแรกของ สว. เมื่อส้ินสองวาระแลวก็คาดหมายวาประชาชนคงจะไดรับการพัฒนาดีข้ึนมาก 

เขาใจอะไรตออะไรดีข้ึนมากแลว ก็จัดเปนการเลือกตั้งทัง้หมด ถาหากเสนออยางนี้คิดวา คงจะเปนที ่

รับไดของสังคมครับ แลวก็มคีวามชอบธรรมในเรื่องการใชอํานาจหนาที่เนื่องจากมีสวนโยงใยกับ 

ประชาชนอยูจาํนวนหนึง่ สําหรับ สว. มีหลกัการดังกลาวนี้ สําหรับ สส. นัน้ ทางฝายวชิาการที่คุยกนั 

เห็นวา กน็าจะมี ๒ สวนอยางที่รัฐธรรมนญูเขียนมาแลวคือ จากเขตและแบบสัดสวน แตวาจากเขตนี่ 



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

เพื่อความรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ก็อยากจะเสนอใหเปน ๔๐๐ เขตดังเดิม 

บวกกับ ๘๐ คนที่มาจากระบบสัดสวน โดยวิธีการเลือกนั้นจะใหประชาชนผูเลือก ผูใชสิทธิลงคะแนน 

คะแนนเดียว สวนคะแนนทีล่งใหใครนัน้กจ็ะนําไปคิดเปนคะแนนของพรรคที่ผูนัน้สงักัด รวมกนัแลว 

ก็คํานวณออกมาเปนสัดสวนวา แตละพรรคนั้นควรจะไดสัดสวนอยางไร และสําหรับบัญชีสัดสวน 

ที่แตละทานจะเสนอนั้นใหเสนอไดเปนจํานวนสองเทาของจํานวนทีจ่ะพึงม ีคือ ๘๐ คนใหเสนอได 

๑๖๐ เผื่อวาจะไดเลือกขึ้นมาโดยไมตองมขีอจํากัด และใหเสนอบัญชรีายชื่อนีก้ับผูที่ลงในเขตนัน้ 

อาจจะซ้าํกนัได ทั้งนี้เพื่อเปนหลกัประกนัวา นักการเมืองคนสําคัญ ๆ ของพรรคของเขานัน้ ยงัแทงได 

สองหนาก็คือ ทั้งลงเขตและอยูในบัญชีรายชื่อ ถาพลาดเขตก็ยังอาจจะไดในบัญชีรายชื่อ อันนี้คือ 

หลักการและวธิีการคิดคะแนนนัน้ก็จะทาํใหจํานวน สส. นั้นม ี๔๘๐ คน ไมมีขาดไมมีเกินตลอดเวลาครับ 

อันนี้เปนหลักเกณฑ สวนวิธกีารคํานวณคดิคะแนนนัน้ไดตกลงกันวาจะทําเปน Paper มาเสนอ บังเอิญ 

กระผมไมอยู Paper ก็ยงัมาไมถึง ขอกราบเรียนหลักการไวดังนี้ครับ 

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการมีอะไรจะซักถามทานไหมครับ เชิญทานวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เนื่องจากเราเปนคณะกรรมาธิการวิชาการ เพราะฉะนัน้ 

กระผมอยากจะเรียนถามในแงวิชาการครับวา การเปน สส. และการเปน สว. นีน้ะครับ การไดมานี่ถา 

เลือกตั้งยงัไมมีปญหา เพราะเปนที่แนนอนวาจะไดมาโดยฐานของประชาชน แตในการสรรหา 

มันขึ้นอยูกับการแตงตั้ง คือตองมีผูแตงตั้ง สุดทายก็ตองมีการโปรดเกลาฯ และก็ตองมีผูรับสนอง 

พระบรมราชโองการ อยากทราบวาในแงวิชาการ ไดคิดกันในแงนีห้รือเปลาครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ สําหรับเร่ืองนี้นัน้เปนรายละเอียด 

ซึ่งสามารถจะปรับแตงไดไมยากนัก เพยีงแตวาถารับหลกัการวา เราจะเอาผสมอยางนี้ในระยะสอง 

วาระแรกคิดวาประชาชนรับได สวน Technicality ในการที่จะโปรดเกลาฯ อยางไร จะแตงตั้งอยางไรนั้น 

เปนรายละเอยีดซึ่งสามารถจะคิดกันไดในภายหลงัครับ 

  ประธาน  :  ก็เปนขอเสนอของฝายวิชาการ อนุกรรมาธกิารวิชาการ ซึง่เราคงจะตอง 

พิจารณากันดวย ถาเห็นดวยเรากน็ําเสนอตอไปนะครับ เชิญทานคณุหมอครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ  เนื่องจากการประชุมวันนั้นเปนการ

ประชุมสัมมนาที่ไมเปนทางการ กม็ีอาจารยจากจฬุาลงกรณ อาจารยจากธรรมศาสตรนะคะ แลวก็ดู

เร่ืองของการเลือกตั้งของทกุประเทศแลวนะคะ แลวก็มาดูสถานการณของประเทศไทยนัน้วาเรารับได

อยางไรนะคะ ก็อยางทีท่านวรพจนพูด ก็อยากจะสรุปงาย ๆ ก็คือวา โอ.เค. ในหลักการนั้นประชาชนตอง 
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เปนคนเลือกนะคะ แตวาในขณะนี้มีเสียงก้ํากึง่มาก คือจะตองสรรหาดวย อยากจะใหสรรหาเพราะวา

ของเกาดูแลวมันยงัไมพฒันาไปเทาไร แลวจะมาใหเลือกอีกก็จะเหมือนเดิมนะคะ ก็เลยคิดวาจะตกลง 

ยินยอมไดตรงที่ใหมีบทเฉพาะกาลวาขอสัก ๒  Period นะคะ ในการที่จะใหมีสรรหารวมนะคะ แต 

โอ.เค. ใน Principle แลวนี่กค็ือวา ทายที่สุดก็คงตองลง End – up ดวย เลือกตัง้นะคะ อันนั้นคือ 

ขอที่ ๑ ในเรื่องของ สว. ในขอที่ ๒ เร่ืองของ สส. นั้นก็คิดวา ระบบการนับคะแนนที่เปนระบบสัดสวน 

นั้นนี่จะทําใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะคะ อยางเชน ก็ยกตัวอยางมามากวา อยางคราวที่แลว 

ทางไทยรักไทยนัน้คะแนนเสียงได ๕๑ เปอรเซ็นตของทัง้ประเทศ แตได สส. เขามาอยูในสภานั้นถึง 

๗๕ เปอรเซน็ตนะคะ ซึง่อันนี้ The winner take all นี่นะคะ แลวก็มนัไมใชเปน  Absolute majority  

ดวย โดย The winner take all อยางนีท้ําใหเบี่ยงเบนความยุติธรรมไปเยอะนะคะ ถาหากวาคราวที่แลว 

ใชระบบสัดสวนนัน้ มหาชนเขาจะไดถึง ๓๔ คนนะคะ โดยหลักการ เพราะฉะนัน้นีค่ิดวาถาเอาระบบ 

สัดสวนเขามาใชแลวนี่ ความยุติธรรมนี่ประชาชนจะไมเสียเสียงไปเยอะนะคะ โดยที่ Wave ไปแลวก็จะ

หมดกาํลังใจไมใช ไมมาเลือกตั้ง อันนีก้็จะทําใหมีกาํลังใจที่จะเขามาเลือกตั้งมากขึ้นคะ  

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ ผมมีขอเสนออยางนีว้า การเปดเวท ี

ประชุมของฝายวิชาการก็ด ีของฝายรับฟงก็ดี แลวก็องคกรตาง ๆ หลากหลาย องคกรเอกชนอะไรดวย 

ผมอยากใหไดประมวลทัง้หลายทัง้ปวงมาสรุปรับฟงการสรุป ที่เราเปดเวทีแลวสรุปวาตองเปนอยางนี ้ๆ

มันมีเหตุผล มนัไมสมบูรณไมลึกนะครับ ฉะนั้นการวิเคราะหขอมูลขาวสาร ขอมูลทีก่ารเสนอไมวาเรื่อง 

สส. ก็ด ีสว. กด็ี แลวก็เร่ืองพรรคการเมืองกด็ี เมื่อผมดูแลวถาในเชงิวิชาการ หมายถงึยังตื้นอยู ขอให

วิเคราะหลงลกึ โดยเอาขอมลูที่หลากหลายนี้มา อยางผมรับไปรับฟงของราชการมันไมเปนอยางทีท่าน

วานะครับ โดยภาพรวมไมไดเปนอยางนี้ ซึ่งแตละเวทีทีเ่ขาทํามารับฟงมาจาก ๒๕ จังหวัดนี ่ก็มี

นักวชิาการ ผูเชี่ยวชาญและประชาชน เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับ สว. นี ่คําวาสรรหา เขาเลิกพูดเลย เขา 

ตองการใหเลอืกตั้งโดยตรง แตวิธีการเลือกตั้งโดยตรง เขากําหนดกฎเกณฑการไดมาอยางนี้และศกึษา

อํานาจหนาที่ใหชัดเจน เลือกไปทําอะไร อยางนี้เวลาเรามา Present หรือเหตุผล เปนอยางนี้ตองมี

เหตุผลขอดีขอเสีย สรุปมาดูวา มันเปนอยางไร ในสวนนีผ้มคิดวา อนุกรรมาธิการคงไมมีเวลาที่จะทาํใน

เชิงวิเคราะหเชิงลึก ที่ผมเคยเสนออนุกรรมาธิการไปแลววา คุณควรจะมีผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะวเิคราะห  

๒ ๓ ๔ ๕ คน วิเคราะหประเด็นนี้ ๆ ลงลกึในเชิงวิชาการมันรับฟงได แตในเชิงการรับฟงนี้ไมลงลกึ 

 เราเสนอไปก็เหมือนกับที่รับฟงที่เขาเสนอมาแลว 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตคะ เหน็ดวยกับทานประวทิย 



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๑/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

ทุกประการนะคะ แตเนื่องจากเวลาอนัสัน้นีค่ะ มันเรงเรานะคะ เราก็ไดแต โอ.เค. ขอมูลของ 

การเลือกตั้งทัว่โลก ๑๐๐ กวาประเทศ เราก็ใส Website ใหเลยนะคะ อยางนีน้ะคะ โอ.เค. เราก็ประมวล 

เหตุการณ ประมวลทั้งหมดนี่มานะคะ แลวตอนนีก้ารที่เปนตั้ง ๆ แลวมาใหคนอานนี่ ---------------------- 

           - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

เขาก็ไมอาน คราวนี้เวลาเราจะพูดก็จะไมมีเวลามาพูดแลวไมมีเวลาทีท่ําใหเกิดความเขาใจขึ้นคะ 

เพราะฉะนัน้คิดวาพวกเราคงจะตองคิดอยางไรในการที่จะตองสื่อออกไปใหได แลวกท็ําใหเกิดความ

เขาใจใหไดนะคะ 

  ประธาน  :  ทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ผมเหน็ดวยกบัทานประวทิยอยูอยางหนึง่ 

ที่วา ในการจดัสัมมนานัน้ความจรงิไดประโยชนนิดเดียว คือเราไดฟงจากวทิยากร ๔ – ๕ ทานพดู 

ผูมารวมสมัมนานั้นก็ไมไดเตรียมการบานมามากมายนกั สวนใหญกแ็สดงโวหารพดูออกมา บางครั้ง 

ก็เสียเวลา ที่จะไดประโยชนจริง ๆ ที่พวกผมทําก็คือ เชิญนกัวชิาการมากินขาวกนั คุยกันทั้งคนื อันนี ้

เปนอยางไร เฉพาะกลุม เฉพาะของเรานีน่ะครับ ที่ตกผลึกไดมาเรียนเสนอในวันนี้เขาไดมาอยางนี ้

คือไดเชิญครูบาอาจารยทัง้หลายมาคุยกนั กนิขาวกนั อันนี้เปนอยางไรแลกเปลี่ยนกันอยาง 

ถึงพริกถึงขงิเลย แทนทีจ่ะพูดกันบนเวทคีนละเทานั้นนาทีเทานี้นาทแีลกเปลี่ยนกบัผูฟงซึง่ไมไดประโยชน

อะไรเทาไร ไดในแงประชาสมัพันธ ไดในแงพูดใหชาวบานฟง แตวาจะใหเขาใจลึกซึง้นี่มาจากไหน

ประเทศไหนมาทาํอยางไร คาํนวณอยางไรนี่มันตองมานัง่ลงกระดานพดูกันอยางนี้ แลวทีพ่วกผมทาํมา

นี่ไดทําอยางนี ้แลวจึงไดขอสรุปมาเรียนเสนออยางนี ้สวนรายละเอียดนั้นบงัเอิญทานผูที่จะทําเปน 

Paper มา ก็รับปากแลววาจะทํา พวกผมเขาใจเอามาเสนอแลวตั้งแตตอนผมไมอยู แตไมเปนไรครับ ผม

จะนํามากราบเรียนเสนออีกครั้งหนึง่  

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการนะครับ 

กระผม พิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ นะครับ อยากจะขออนุญาตเสนอ ๒ เร่ืองนะครับ คือเร่ืองที ่๑ 

ก็เหน็ดวยกับทานประวทิย  ทองศรีนุน นะครับ ที่ไดเสนอแลวก็รวมทั้งทานวรพจนดวยวา การจัดสัมมนา 

โดยมีวทิยากร ๔ – ๕ ทานอยูบนเวทนีี่ก็ไมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับขางลางไดดีเทาที่ควร มีอีก 

รูปแบบหนึ่งทีท่ําได เขาเรียกจัดแบบเสวนาโตะกลมนะครับ การเสวนาโตะกลมนี่ก็จะไมไดมีวิทยากร 

๔ – ๕ ทาน แตวาจะเปดโอกาสใหผูเขารวมเสวนานี่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นผมคิด 

ถาเราจะจัดครั้งหนานี่ลองเปลี่ยนเปนแบบเสวนาโตะกลม แลวก็เชิญผูรู จะเชิญจํานวนไดมากขึน้กวา 

อาจจะเปนสักประมาณ ๑๐ ทานนี่ไดนะครับ อยางคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณเขาเคยจัดเสวนาโตะ

กลมเรื่อง ความคิดเห็น เร่ืองการศึกษาในรฐัธรรมนูญก็ประสบความสาํเร็จดวยดีนะครับ อันนี้อันที่ ๑  

อันที ่๒ คือเร่ืองทีท่านคุณหมอมาลินีไดกรุณาพูดถงึเรื่องระบบสัดสวน คือผมคิดวา ในหลกัการนี่ผมก ็

เห็นดวยนะครับวา ระบบสัดสวนไดคํานงึถงึเสียงสวนนอยที่ลงคะแนนใหกับผูสมัครนะครับ แลวก็เปน 



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๒/๒        

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

การที่เรียกวา สะทอนถึงเสยีงของอํานาจอธิปไตยของประชาชน แมจะเปนสวนนอย แตวาก็ยงัไดรับการ 

เคารพแลวก็ไดรับการนําไปปฏิบัติ อันนีก้็เปนสิ่งที่ดี แตมันมีปญหาอยางนี้ครับทานประธาน ก็คอืวา 

พี่นองประชาชนสวนใหญตอนนีย้ังไมคอยเขาใจเรื่องระบบสัดสวน เวลาเราออกไปพดู ออกไปสัมมนา 

ในตางจงัหวัดหรือวาในหลายวงสมัมนา ผมก็ไดรับเสียงสะทอนมาวา ชาวบานยังไมเขาใจวา ระบบ 

สัดสวนนี่มันเปนอยางไรนะครับ แลวก็ถายิ่งลงลกึไปในรายละเอียดนีว่า การคํานวณ วิธีการคํานวณ

สัดสวนเพื่อใหไดมาซึ่ง สส. ระบบสัดสวน อันนี้ผมคิดวายงั ขอประทานโทษนะครับ คอืยังรูสึกวา  

จะมั่ว ๆ มาก คือไมคอยมีหลักมีเกณฑเทาที่ควร ตรงนี้เราจะทาํอยางไรที่จะใหความรูความเขาใจกับ

ประชาชนเรื่อง สส. ระบบสดัสวนนะครับ เพราะวาถาไมอยางนัน้แลว เราบัญญัติเอาไวในรัฐธรรมนญู 

พอเวลาเอาไปปฏิบัตินี่เกรงวาชาวบานจะไมคอยเขาใจแลวมันจะมีปญหาอยางนี้ในทางปฏิบัติมาก  

ตรงนี้จะทําอยางไรนะครับ อันนี้เปนเรื่องใหญมากเลย แลวก็ สส. ระบบสัดสวนตอนนี้ก็เลยแตก

ความเห็นเปน ๒ ทาง ทางที ่๑ คือยงัใหเปนจํานวน ๘๐ คนเหมือนเดิมนะครับ แตวาแนวทางที ่๒ ทาน

บอกวาใหเปลีย่นมาโดยลด สส. เขตลงมา จาก ๓๒๐ นี่ใหเหลือ ๒๐๐ คน แลวกม็าเพิ่ม สส. ระบบ

สัดสวนอีก ๒๐๐ เลยคือพูดงาย ๆ วาเปน สส. เขต ๒๐๐ คน แลวก็ สส. สัดสวนอีก ๒๐๐ คน  ซึ่งตรงนี้

มันจะยิ่งไปกนัใหญนะครับ คือชาวบานแค ๘๐ คนนีก่็ยงัอธิบายลําบากนะครับ แลวถาไปเพิม่เปน  

๒๐๐ คน ผมก็ไมแนใจวามนัจะไปไหวไหมนะครับ แลวก็เร่ือง สส. นี้เปนเรื่องใหญทีสุ่ดเรื่องหนึง่ของ

รัฐธรรมนูญเลย อันนี้เราจะทํากนัอยางไรนะครับ ผมก็อยากจะใหวา ถาเปนไปไดนี่จัดการสัมมนาแลวก็

เผยแพรใหความรูเร่ือง สส. ระบบสัดสวนใหมากขึ้นกวาที่เปนอยูครับ ขอบคุณมากครับ 

  ประธาน  :  ทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ ที่ทานวิเชียรพูดก็เปนความจริงทีว่า 

ฟง ๆ วาสัดสวนนีย้ังไมเปนทีเ่ขาใจของประชาชน แตวาถาจะอธิบาย ถาหากวาแทนที่เราจะเอา 

สมบูรณเลยอยางที่วา คร่ึงตอครึ่งอยางที่มผูีเสนอ ๒๐๐ นั้น ผมคิดวาทัง้พรรคการเมอืงและทัง้ประชาชน 

ก็คงจะยงัสับสนอยูมาก และลําบากการจดัการดวย เราจึงเสนอวาประนีประนอม เอาหลักจากเขต 

๔๐๐ ตามเดมิ งายดวย พรรคการเมืองก็ไมตอตาน สัดสวนอีก ๘๐ เพื่อเปนการใหบทเรียนดวย 

เปนการใหความเปนธรรมดวยในระยะแรก วธิีการคํานวณนัน้ดูจะยุงยาก แตความจริงไมยุงยาก มันม ี

สูตรคํานวณทีแ่นนอนไมไดมั่วอยางที่คิด มันมวีิธีการคํานวณที่แนนอน เพียงแตวามันตองเขียนใส 

กระดาษยกตัวอยาง ยกตัวเลขใหดู เรามาพูดกันอยางนีม้ันกท็ําไมได มันตองลงกระดาษนีน่ะ พรรคนี้ 

ไดมาอยางนี ้คะแนนอยางนี้ เปนอยางนี้ คํานวณแลวจะไดมาอยางนีต้องเขียนใหดูอยางนัน้ถึงจะได 

นะครับ ทีนี้สําหรับทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทัง้หลายนัน้ ถาหากวาเหน็ดวยในหลกัการนี้  



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๒/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 

กรรมาธิการของชุดของเราก็พรอมทีจ่ะทาํ Simplify เร่ืองนี้ใหมันงายครับ ใหเปนที่เขาใจเพื่อนาํเสนอ 

เพื่อทาํความเขาใจกับทานนอกรอบ คืออยากใหเปนการประชุมที่เปนทางการ เพื่อทาํความอธิบาย  

ทําความเขาใจบางอยางทีท่านพิเชียร จะเปนโตะกลมเปนอะไรก็ได อยางนี้กอน ทางคณะของเราก ็

พรอมที่จะทาํ 

  ประธาน  :  ในเรื่องนี้ มทีานผูใดจะเสนอความเห็น ถาไมมีเร่ืองนี้ก็คงจะจบ เดี๋ยวกค็ง 

จะไปสูคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ ซึง่กอนหนานัน้เดี๋ยวจะลืม มีเร่ืองที่จะเสนอดวยวา 

เมื่อกี้ทานอุดม ทานเลขานกุาร โทรเขามาวาขอลาการประชุม  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ในสวนของอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญซึ่งทาน 

มานิจ สุขสมจติร เปนประธาน ทานก็มาเขาประชุมแลวกท็านมีภารกิจอีกชุดหนึง่ซึง่เรื่องสําคัญก็เลย 

มอบหมายใหผมแถลงในทีป่ระชุมแทนนะครับ ในสวนงานของคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่ออาทิตยทีผ่านมากท็ํางานกนัอยางเขมแข็ง ไดประชุมกันถึง ๒ คร้ัง เมื่อวันที ่๙ และวันที่ ๑๑ 

วนัที่ ๑๑ คือวนัศุกรที่ผานมา ไดประชุมกนักห็ลายชั่วโมงนะครับ แตละครั้ง แลวก็ไดเนื้อหาสาระดมีาก 

ซึ่งเนื้อหาสาระสวนใหญนัน้ก็คงจะดูความถูกตองเรียบรอยของตัวหนงัสืออักษร ซึ่งทางคณะยกราง 

ไดทําในเวลาอันจํากัดก็อาจจะมีผิดหรือวามีซ้าํซอน หรือวามีใชถอยคําที่ไมสอดคลองกัน ทาง 

อนุกรรมาธกิารตรวจรางก็ไดดูอยางละเอยีด แลวก็เราไดทํา  Paper ไว Paper ที่จะแจงใหที่ประชุม 

ทราบกก็ําลงั  Make copy อยูเกือบเสร็จแลวนะครับ มันมีหลายแผนกเ็ลยใชเวลาหนอย ก็เปนผลงาน 

ซึ่งหนาชื่นชมภายใตอนุกรรมาธิการชุดตรวจราง สําหรับในสวนที่เปนสาระ ที่ไมเกี่ยวกับเร่ืองพิสูจน 

อักษรก็ยงัมีประเด็นที่ขอสังเกตที่อยากจะนําเสนอใหชุดกรรมาธิการของเราไดพิจารณา ในสวน 

สาระสาํคัญ อยางเชน  เร่ืองอํานาจผูตรวจการรัฐสภาซึ่งกําลังมองอยูวา มนัมากเกนิเหตุไหม แลวก ็

เปนเรื่องที่สมควรที่จะมหีรือไมในการที่อยูในมาตรา ๒๓๗ นะครับ ในการที่จะไปตรวจวาการทํางาน 

ของราชการและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตรงนี้จะทําใหเห็นวาการไปตรวจงานของกระบวนการยุตธิรรม 

ซ้ําซาก เร่ิมต้ังแตรองทุกข สอบสวน แลวกม็ีการพจิารณาคดีของอัยการ และพิจารณาคดียุติธรรมของ

ศาล อันที่ ๑ จะทําใหกระบวนการยุตธิรรมนั้นลาชาแนนอน แนนอนทีสุ่ดตองลาชา อันที ่๒ การไป

ตรวจสอบนี่สวนใหญเราก็จะรูวา ธงของผูไปตรวจสอบจะระมัดระวังผลประโยชนของฝายไหน ฝาย

ผูเสียหายหรือฝายผูตองหาหรือฝายจาํเลย เมื่อเปนดังนั้นการทาํงานกระบวนยุติธรรม ไมวาจะชัน้

สอบสวน ชั้นพิจารณาและชั้นของศาลกต็าม ก็อาจจะถูกชี้นาํไปในทางที่ผูตรวจตรวจได ผมจึงเหน็วา 

การตรวจสอบอํานาจของผูตรวจการรัฐสภาในชัน้กระบวนการยุตธิรรม ถาอยากจะทาํนะครับ เรา 

 



วิ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                  เบญจกุล  ๒/๔ 
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ควรจะทาํเมื่อคดีถึงที่สุด ซึ่งมีคําถามถามกันวา ถาทําตอนคดีถึงที่สุดแลวนี่จะเกิดประโยชนใน

กระบวนการยตุิธรรมอยางไร  เขาบอกเกิดได เกิดไดคือ ๑. นอกจากพิจารณาความผดิถูกของเจาหนาที่

ของรัฐในกระบวนยุตธิรรมแลว ก็สามารถที่จะมกีารรื้อฟนคดีได คดีอาญาหลายคดีทีถ่าเกิดไมไดรับ 

ความเปนธรรม อยางเชน คดีใหญเชอรี่ แอน ก็ร้ือฟนได การตรวจสอบในชั้นเริ่มตนของกระบวนการ

ยุติธรรม ชั้นลอ็กตองสอบสวนพิจารณาคดีของศาล มนัจึงทาํใหลาชาและอาจจะเปนการชีน้ําดวย และ

กระบวนการตรวจสอบโดยผูตรวจการรัฐสภา ๓ ทาน ก็ไมไดมีใครไปถวงดุลอํานาจของทานดวย กย็ัง 

คิดวา การตรวจสอบตรงนี้ไมสมควรอยางยิง่นะครับ ในการใหผูตรวจการไปตรวจสอบกับบริษัทกอนคดี

ถึงที่สุด ยงัมีสาระอีกเรื่องหนึ่งอยางเชนวา เร่ืองอาํนาจหนาทีวุ่ฒิสภาในการถอดถอน ถอดผูบริหารระดับ

ผูใหญ อยูในมาตรา ๒๖๑ ซึง่ถาหากวาถอดถอนในวรรคแรกนี่ พวกเราก็จะเหน็ดวย ผูที่ถูกถอด 

พวกนายกรัฐมนตรี สส. สว. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด อัยการ

สูงสุด อันนีพ้วกเราไมเหน็ดวย แตพอมาดูในบทบัญญัติของ มาตรา ๒๖๑ (๒) บอกวา ไปถอดถอน 

ผูพิพากษาหรอืตุลาการ พนกังานอัยการ ผูดํารงตําแหนงระดับสูงนี่กวางขวางมากเลย เรากเ็ลยมองวา 

แนวทัง้สองเขาก็มีองคกรมาตรวจสอบถอดถอนอยูแลว ผูพิพากษาตุลาการกม็ี กต. อยูแลว อัยการก็มี 

กอ.อยูแลว และเหตุไฉนคนทํางานอยูที่หนึ่งถกูถอดถอนโดยหลายองคกรเลย และหลายองคกร หลักการ 

ถอดถอนก็คงจะไมเหมือนกนัหรอก แกวงนะครับ ตรงนีก้็ขอฝากไปดวยวาเปนแงคิดที่ดีวา ตัวผูบริหาร 

สูงสุดถูกถอดถอนจนผูนาํเห็นชอบ แตผูปฏิบัติงานก็ตองถูกถอนโดยองคกรตัวเอง กต. กอ. ก็ฝากไปดู 

ดวยนะครับ นอกจากนั้นแลวในมาตรา ๒๔๖ เร่ืององคกรอิสระของอัยการตอนนี้ทีจ่ะเริ่มมีการ 

วิพากษวิจารณเยอะ กม็ีทัง้เห็นดวยไมเหน็ดวย ประเดน็อยูตรงที่วา มันมีอยูในวรรคหาวา จะไปดํารง 

ตําแหนงเปนกรรมการ ทาํหนาที่อะไรไมได ถาหากวาตรงนั้นศาลสั่งหาม คลาย ๆ ศาลประมาณนี ้----- 

 

           - ๓/๑ 
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แลวก็ยังมีบทบัญญัติในมาตรา ๒๙๕ มีบทเฉพาะกาลตองทาํตรงนี้ใหเสร็จใน ๑ ป ผมเลยกราบเรียนวา 

ถาพวกเรายอนไปดูวา กรอบอํานาจของอยัการมีอะไรบาง ก็มีกรอบใหญอยู ๓ กรอบ คือ ๑. อํานวย 

ความยากทางอาญา ๒. รักษาผลประโยชนของรัฐ ๓. คุมครองสิทธิของประชาชน อันที ่๒ คือ รักษา

ผลประโยชนของรัฐนอกจากจะตรวจรางสญัญา นอกจากดําเนนิคดีแพง แลวก็ยงัมอํีานาจหนาทีอั่นหนึ่ง 

ก็คือวา ไปเปนบอรด ไปเปนกรรมการตามรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการตาง ๆ ตามตางจังหวัดนี่คือกรอบ

ของอัยการ ประเด็นอยูตรงที่วาถาเกิดวาตรงนี้ทาํหนาที่ไมไดแลวคนที่เสียหายคือใคร ไมไดหมายถึง

อัยการคนที่เปนบอรดเสียหาย ทีว่าไมไดเบีย้ประชุม ไมไดโบนัส แตผลประโยชนที่จะหายคือ รัฐ 

ผลประโยชนของรัฐที่ถกูคุมครอง โดยบอรด โดยกรรมการตามมติ โดยกรรมการตาง ๆ ในรัฐวิสาหกิจ

และกรรมการในตางจงัหวัด ซึ่งอัยการจงัหวัดเปนกรรมการ หากตีความและทาํหนาที่ไมไดไปปรึกษา 

ตอไปผลประโยชนของรัฐตรงสวนนี้ใครจะคุมครอง ก็เลยเลยถามวา ในบอรดหรือกรรมการทกุอยางที่ผม

กราบเรียนจําเปนตองมนีักกฎหมายอยูในตรงนั้นไหม ถาทุกคนบอกจาํเปนตองมีเพือ่กําหนดทิศทางวา

ใหถูกกฎ ถูกระเบียบ ก็ถามวาถาอัยการไมทํา ใครจะทาํ กฤษฎีกา อาจารยมหาวทิยาลัย ทนาย หรือ

อยางไร ใครเหมาะสมกวากนั ผมถามตรงนี้วาเรามาพูดตรง ๆ วากฤษฎีกาเปนผูรางกฎหมาย เปนผูรูวา

กฎหมายเคยออกมาอยางไร แตปญหาอปุสรรคในการใชกฎหมายไมมีนะครับ อัยการเปนผูใช เปนคนวา

ศาล แกตางทาํทุกอยางที่อยูในสังคม รูวาเปนจุดบอด เปนออน จุดแข็งอยูตรงไหน เสียเปรียบ ไดเปรียบ

อยางไร ไปเปนกรรมการหนงัสือพิมพนาจะเปนประโยชนกวา ผมไมเคยมองวาอัยการที่เปนบอรดมีไมกี่

คน อยูกองที่ปรึกษา อัยการหลายคนบอกวา ไมเหน็กระเทือนเลย มีรอบขางไมเปนไร เพราะเขาไมได

เปนบอรด ไมเปนกรรมการ เขามองในแงตวัของเขา แตผมเอง ผมก็ไมเคยเปนบอรดที่อ่ืน แตผมมองวา

ส่ิงที่จะไดคือ รัฐเมื่อรูวารัฐมผีลประโยชนแลวก็ตองมนีักกฎหมายตองคุมครองดูแล เหตุไฉนกลับไปตัด

คนดูแล ตรงนีม้องเพยีงวาถาอัยการเหมือนศาลก็ตองไมไดเปนกรรมการทําหนาที่ตาง ๆ ของศาลดวย 

และถามวาตรงนี้ใครเสียหาย รัฐเสียหาย เกิดมีการตีความขยายถึงวาอยัการตรงนี้แลว เปนอิสระ จะวา

ตาง แกตางกนัไหม ตีกันไปไกลเลย ตรงนีก้็ตองมาถกแถลงถงึวา งานอัยการ งานศาลเราดูแลวทีม่า 

คุณสมบัติคลาย ๆ กัน ในการจบกฎหมาย ในการไดเนติบัณฑิต คุณสมบัติผานงานตาง ๆ เขาเรียกวา

เมื่อเรียนมาจนถึงสุดทายแลวเขาใหเลือกเดินไปขวา ไปศาล ไปซาย ไปอัยการ คนทีรั่บราชการก็คงจะ

เปนอยางนี ้

  คราวนี้ประเดน็ตอไปคือวา ศาลเปน ๑ ใน ๓ อํานาจ อํานาจประชาธิปไตย อัยการเปน 

คนไปอยูในฝายบริหาร แตวาทาํหนาที่ดานยุติธรรม มันก็คือกึ่งบริหาร กึ่งยุติธรรม ตรงนี้เราก็มาดกูัน 

ตรงนี้วากรอบอํานาจของอัยการ ถาหากวาใหทําหนาทีต่รง ๆ โดยที่วาไมตองเกีย่วของอยางทีว่รรคหา 
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มันเปนไปไดไหม แลวถาเกดิบอกวา ถามกีฎหมายตรงนี้แลววรรคหาเกิดขึ้น หนาทีก่ารวาตาง แกตาง 

จะหมดไหม ผมตอบวาเอามาปนกนัเลย ทานอยาลืมตรงนี้วาหนาที่การรับวาตาง แกตาง หรือการเปน 

ที่ปรึกษามันเปนกรอบงานของอัยการ มนัแตกตางกับความเปนอิสระ อิสระคือ อิสระในกรอบ ไมได

หมายความวาคุณจะปดหนาที่จากกรอบทิ้งไป ขอกราบเรียนวาผมเอง ผมก็ไมเคยไปดิ้นรนตรงนี้ครับ 

ทานประธานก็รู ใครก็รู ผมไมเคยถามจรงิ ๆ ผมไมเคยเขาไปแลว แตผมวาพอหลงัจากมมีาแลว  

เสียงสะทอนทัง้อัยการ หลากหลายก็ดี ประชาชน รวมทัง้ สสร. หลายคนก็ดี มนัออกมาวามาตรา ๒๔๖ 

ออกมารัฐไดประโยชน เสียประโยชน อัยการไดประโยชน เสียประโยชน ประชาชนไดประโยชน  

เสียประโยชน เรามามองตรงนี้กนัมากกวา อยาไปมองยังผลประโยชนอยางหนวยหนึ่งหนวยใดเลย  

ผมไมเคยสนใจเขา ในเร่ือง ๒๔๖ หรืออะไรก็แลวแต ผมสนใจเพยีงวาประชาชนและรัฐไดประโยชนใน

เร่ืองมาตรา ๒๔๖ ผมเองถงึจะวรรคหา ผมก็ไมเสีย ผมไมเคยเปนบอรดตาง ๆ อัยการหลายคนก็บอก 

ไมเสีย แตถามวาถาเกิดมาตรา ๒๔๖ มนัคลอดมาตามนั้นจริง รัฐเสียหายไหม ก็เลยฝากที่ประชุมไวดวย 

อันนี้เอามาแลวใชไหมครับ ตกลงในรางของชุดตรวจรางที่กราบเรียนวา ไดประชุมเมื่อวันที่ ๙ กับ ๑๑  

ทําการบานมาเยอะทานประธานด ูอันนี้ก็คงจะใหทานประธานกับที่ประชุมคณะกรรมการธิการชุดของ

เราดู ณ เวลานี้คงจะดูไมหวาดไมไหวแน ก็เลยกราบเรียนทานประธานวาจะฝากเปนการบานแลว ไว

วิเคราะหเปนคราวตอไป เพือ่เปนผลงานเสนอ สสร.  

  ประธาน  :  เชิญคุณพิเชียร 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานนะครับ อยากเรียนถามทานรอง 

เสริมเกียรตินะครับวา ชวยกรุณาวิเคราะหใหเราฟงสั้น ๆ สักนิดหนึง่ไดไหมวา มาตรา ๒๔๖ จะเปนผล

ดีกวาปจจุบันที่ดํารงอยูอยางไร ปจจุบันนีอั้ยการขึ้นกับสํานักนายกรฐัมนตรีหรือข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เมื่อทานกรรมาธิการอยากจะทราบ ผมก็จะขออนุญาต

ชี้แจงนะครับ คือ ณ เวลานัน้สํานักงานอยัการสูงสุดไดมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่ออดีตเยอะ 

เมื่อกอนนั้นกรมอัยการ สังกดักับกระทรวงมหาดไทย และตอมาก็ไดมกีารปฏิวัติรูสึกสมัย รสช. ก็ไดยก

ฐานะเปนสาํนกังานอัยการสงูสุด ซึง่มีอํานาจอิสระในการทํางาน อยูในการกาํกับดูแลของทาน

นายกรัฐมนตรี และตอมากม็ีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชวงที่หมดอํานาจไปก็ใหสํานักงานอัยการสูงสุด

ไปอยูในการกาํกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไมไดหมายความวา ข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม 

ข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม กับกํากับดูแลนี้ตางกนั คาํวา ข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม ก็เหมือนกับสวนราชการ

พวกกรมราชทณัฑกรมสถานพินจิตาง ๆ ทีว่าตองผานปลัดกระทรวง แตวาสํานักงานอัยการสูงสุดไมได 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๓/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม คือไมตองผานปลดักระทรวง เพยีงแตวารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมา

กํากับดูแลเกีย่วกับเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณนี่คือการกํากับดูแลก็

แตกตางจากเรื่องวา อํานาจหนาที ่อํานาจหนาที่ของราชการตั้งแตอดีตจนปจจุบนันี้คาํวา อิสระ ยังอิสระ

อยูนะครับ การจะสั่งคดี จะฟอง ไมฟอง จะรับดําเนนิคดีหรือไมอยางไร ทัง้คดีแพงรวมทั้งการตรวจราง

สัญญาทุกสิง่ทุกอยางทํากนัก็ยงัอิสระอยู ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงความเปนอิสระเลย คราวนี้ประเด็นอยู

ตรงที่วาหากมมีาตรา ๒๔๖ ข้ึนมา ทานพิเชียรอยากถามวามนัจะมีความเปลี่ยนแปลงอยางไรใชไหม

ครับ 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือดีข้ึนกวาเดิมอยางไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือผมเอง ผมมองวาในเรื่องอิสระในการทาํงาน เมื่อผมบอก

วาขณะปจจุบนัมันอิสระอยูแลว ตัวหนงัสอืที่ปฏิบัติข้ึนมามันไมไดทาํใหเร่ืองอํานาจหนาทีม่ันเพิ่มข้ึน 

หรือลดลงอยางไร เพียงแตวามันเหมือนกบัขอที่มีตัวหนงัสือเขียนในรฐัธรรมนูญขึ้นมา ผมคิดวาอยางนัน้

เมื่อกับขอเหมอืนกับดูมนัสงางามขึ้น แตบทบาทอํานาจหนาที่ความเปนอิสระไมไดทาํอะไรเพิ่มข้ึนเลย  

ทุกอยางคาํวาดุลพินิจก็อยูในกรอบกฎหมาย ดุลพินิจของอัยการก็ยงัแข็งแรงยังมัน่คงเหมือนเดิม ไมได 

มีเพิ่มหรือลดลง แตวาสิ่งที่เราไดเพิ่มในมาตรา ๒๔๖ กใ็นเมื่อพดูก็ตองพูดใหชัดเจน ส่ิงที่ไดเพิ่มกค็ือวา 

จะบัญญัติวาในเรื่องการบริหารงานบุคคลและงบประมาณใหเปนอสิระตรงนี้คือส่ิงที่ไดมา เพราะวา 

ถาหากวาไมมบีัญญัติตรงนี้ก็จะตองผานทางฝายบริหารตามขั้นตอน มี ก.พ.ร. มีคณะกลั่นกรอง ๑,๒,๓ 

อะไรอยางนี้ ซึง่ก็อาจจะมงีานชะงักงนับางเปนบางจงัหวะ แตอิสระก็เหมือนศาลเหมอืนองคกรกลางอื่น

ไมไดอิสระแทจริง ก็ตองมีคนตรวจสอบ อยูดี ๆ เปลี่ยนบุคคลที่มาดูแลเทานั้น อันนีค้ือความ

เปลี่ยนแปลง 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวในมาตรานี้ใครตรวจสอบอัยการ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ตอไปครับ ก็เร่ืองทีว่าอิสระในเรื่องบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลและงบประมาณมนัก็องคกรหนึ่งซึง่เปนองคกรเดยีวกับที่ดูแลศาลที่องคกรอิสระ 

ก็เปนองคกรเดียวกนัที่เปนคนดูแลตรงนี้ในวรรคนี้ประมาณนี้แหละ แตส่ิงที่อัยการตองไดรับผลพวงมา 

ก็คือวา อันที่ ๑ การแตงตั้งอัยการอื่นเมื่อเดิมจากคณะกรรมการอัยการเทานัน้ แตตอไปนี้ เมื่อกรรมการ

อัยการแตงตั้งแลว ตองไดรับความเห็นชอบจากวฒุิสภา อันนี้คือส่ิงที่ไดมา ซึง่แตกตางกับศาลแลว ของ

ศาลเขาแค กต. เทานั้น ผมกําลังมองวาเอาอัยการมายาํตอนนีม้ันขยบัไปทางนัน้ ขยับมาทางนี ้มนัไป

หลายทางจงัเลยทานพิเชียร องคกรอัยการมันเริ่มรูสึกวามันไปไดหลายทางแลว แทนทีท่านก็รูวาหลาย

ทางเมื่อกี้ผมกราบเรียนวาวฒุิสภานอกจากการจะแตงตัง้ถอดถอนไดทางหนึ่งได ยังมาถอดถอนผู 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๓/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

พิพากษา ถอดถอนอัยการอีก ผมวามนัจะเริ่มลึกเกนิไปไหม อีกหนอยเปนอัยการอยูในจังหวัดของทาน

ไหนก็ตาม ทานหมอมาลนิีกต็าม อัยการจะไปซากับวุฒสิภาไมได มันเปนความจริงที่เกิดขึ้นได ผมถึง

บอกวาทุกสิง่ทุกอยางรวมทัง้การที่ทานใหผูตรวจการมาแทรกแซงงานมันก็ไปชีน้ําได ผูตรวจการเวลาคน

มาแทรกแซงคนอานหนังสือก็จะรูวาคุณจะทางฝายโจทย ฝายจําเลย ฝายผูเสียหาย ฝายผูตองหา

สมควรหรือไมไปแทรกแซงในชั้นนัน้ และตอไปทานลงมาดูวรรคหาที่ผมบอก มนัทาํใหเกิดความแกวง

งาย ทีว่ารัฐจะไมมีคนรักษาผลประโยชนไมวาจะในบอรดหรือในกรรมการสวนราชการและในตางจังหวัด  

เพราะคนเขาตีความวา อัยการทาํหนาที่เปนกรรมการในตางจงัหวัดไมไดแมแตศาลเดียว และใครจะไป

เปนคนดูมือกฎหมายมีไหม ทานอยูตางจังหวัด ทานวัชราก็รูวาเวลามปีญหาในที่ประชุม อัยการวา

อยางไร ปญหานี ้ตอไปจะถามใคร ถาเอามารวมกันตรงนี้ผมเองในความคิดสวนตวัไมไดผูกพันองคกร 

ผมไมเคยมีคําสั่งจากกรมมา ผมไมเคยมารองขอทานวัชราใหทําโนนทาํนี่ แตในความเห็นสวนตวัผม ผม

เห็นวาการทาํหนาที่ศาลอัยการ ตองแยกแตกตางไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทกุอยางทัง้ปวง แต

ที่มาที่ไปอัยการกับศาลคนเปนนกักฎหมายก็ตองรูดีวา เรียนกฎหมายมาเหมือนกัน จบกฎหมาย

เหมือนกนั จบเนติบัณฑิตเหมือนกนั ผานการแขงขัน และความรูมนัมากก็ไมไดยิง่หยอนกวากนั 

เพราะฉะนัน้สทิธิประโยชนของคนเปนอัยการศาลควรจะเทาเทียม หรือใกลกันมากใชไหมครับ แตสวน

เร่ืองกรอบอํานาจคุณจะตองไปดูแลอะไร อันนัน้ผลประโยชนของรัฐ ของประชาชนอยามาปนเปเกีย่วกับ

เร่ืองเงนิเดือน เงินประจําตําแหนง ถาปนเปไปแลวมันจะทําใหเขว เอามาเปนตัวตัง้วาอัยการอิสระ

เหมือนศาล งานอืน่คุณตองลดลง ตลกไหมครับ เอาเรื่องผลประโยชนของพนกังานอัยการมาปนเปกับ

อํานาจการดูแลประเทศชาตแิละประชาชน อันนี้ผมกราบเรียนครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ เร่ืองตรวจสอบความจรงิ 

ผมเปนผูเสนอเองมาตรา ๒๔๖ ตรวจสอบองคกรอิสระ ผมหมายความถึง องคกรอิสระที่ ปปช. กกต.  

ผมหมายถงึองคกรอิสระเหลานัน้ ซึง่ไมมหีนวยงานใดเขาไปแตะตองมากอนนะครับ แลวก็ตอนนัน้ที่ผม

เสนอนะครับ ไมรวมถงึองคกรยุติธรรมดวย แลวก็ไมรวมถึงองคกรอัยการดวย เพราะตอนนัน้ยังไมไดตั้ง

องคกรอัยการขึ้นเหตุผลที่ผมเสนอก็เพราะวาไมมหีนวยงานใดตรวจสอบองคกรอิสระเหลานัน้เลยนะ

ครับ ซึ่งมนัผิดอยูมันจะตองมีอะไรสักอยางหนึ่งไปถวงดลุนะครับ แตตอนนีพ้อทานเขามาเปนองคกร

อิสระ มันก็เขาไปอยูในขายอนันัน้ดวย แตเร่ืองกระบวนการยุติธรรม ผมไมไดเสนอนะครับ ผมอยากเรียน

สักนิดหนึง่วาที่วาตรวจสอบผูพิพากษาอัยการ ซึง่ไมใชประธานศาลฎีกาหรืออะไรนีน่ะครับ ความจริงมี

ในป ๒๕๔๐ ซึง่ผมเองก็ยงัเหน็วาไมถูกตองนะครับ แตปลอยไปอยางไรป ๒๕๔๐ เหตผุลที่ไมถูกตองก ็



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๓/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะวาความจริงการถอดถอนอันนี ้มันเปนเรื่องของการถอดถอนระดับสูง ไมควรจะยุงเกี่ยวกับระดับ

ลาง ซึ่งมีองคกรอ่ืน ควบคมุดูแลอยูแลวครับ เหน็ดวยอยางยิง่ครับ แลวก็เห็นดวยตอไปอีกนะครับวา ใน

ทองถิน่ในตางจังหวัดเราตองการใหอัยการเขามา เชน กรรมการ กกท. ที่ผมเปนอยู เนื่องจากอัยการมี

เขามาเปนไปไมไดพอเขามาเปนเขาบอกใหออก ถอดออกไปนะครับ เลยเขาตองหาทนายแตงตั้งเขาไป 

ผมก็ตองเปน ซึ่งความจริงผมวาควรจะเปนอัยการ 

 

     

- ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ              นวพร ๔/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  อันนีก้็เปนความคิดเห็น ซึ่งเราจะตองมาดูกนัตอไป เมื่อจบในยกนี้ ก็เปน

เร่ืองของคณะอนุกรรมาธกิารจบฉบับเร่ืองรับฟงความคดิเห็นใชไหมครับ ถาจบก็เปนเรื่องที่คณะอนุ

กรรมาธิการทาํมาเราเหน็อยางไร ที่จะสงไปยังคณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ทีนีค้ณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขาจะเริ่มพิจารณาความ

คิดเห็นที่เสนอไปทั้งหมดยุติในวนัที ่๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม เขาจะเริ่มพจิารณา ความจริงเขาพิจารณาไป

กอนก็ตาม แตวาเขาจะจบวนัที ่๑๐ มิถุนายน วนัที ่๑๑ มิถุนายน ตองเสนอรางฉบับสมบูรณของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญ และหลังจากเปนเรื่องของการพิจารณาของ

สภารางรัฐธรรมนูญ ฉะนัน้ของเราคงจะตองเสนอสภา เพราะเราเปนคณะกรรมาธิการของสภา เราก็

เสนอสภา เขาจะสงยกรางหรืออะไรก็เร่ืองของเขา ของเราใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดวย ถา

เปนไปไดควรจะกอนวันที่ ๒๖ แตถาชากวานัน้นิดก็คงไมเปนไร เพราะวาเขายังอยูในชั้นทีพ่ิจารณาถึง

วันที่ ๑๐ มิถนุายน แตถาเปนไปไดก็นาจะไปพรอม ๆ คนอื่นเขา แตนีผ้มมาดูแลววนันี้เราก็คงไมสามารถ

ดูได เพราะมนักระชั้นชิด ถาเปนไปไดก็คงจะตองดูกันอาทิตยหนา อาทติยหนามาไลดูแลว วนัที ่๒๑ 

และ ๒๒ เปนวันที่ สสร. จะประชุมนอกรอบหรือเปลาผมไมรูนะ แตวาเขาตั้งแนววาอาจจะประชมุ

ตางจงัหวัด ขอใหแสดงความคิดเห็น ผมแสดงแลวกรุงเทพ แตวาไมรูวาในที่สุดจะเปนอยางไร แตวันที ่

๒๑ วันที่ ๒๒ เขาใจจะประชมุทั้งวนั ฉะนั้นเราคงมีโอกาสก็จะมีวนัวางคือ วันที ่๒๔ เปนวนัที่

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญจะพจิารณาเขาใจวาทั้งวัน ถาจะดูวันพุธที่ ๒๓ วนัศุกรที ่๒๕ ที่ผม

เรียนก็คืออยากจะพิจารณายาวนิดหนึ่ง อันนี้คงไมใชใชเวลาพจิารณาแคชั่วโมงเดียวหรืออะไรอยางที่เรา

ทํากนัอยูปกต ิฉะนัน้ก็อยากจะเรียนถามวาเปนไปไดไหมที่เราจะนัดประชุมสักครึ่งหนึ่งในวนัพธุที ่๒๓ 

หรือวันศกุรที่ ๒๕ วนัพธุที ่๒๓ ไดไหม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  วนัพุธที่ ๒๓ จะดีกวาครับ 

  ประธาน  :  เชาหรือบายครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยากกราบเรียนวาควรจะเปนเชาดกีวา 

  ประธาน  :  โอ.เค. ผมไมวาไดครับ ผมไมมีปญหา 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือขออนุญาตทานประธาน ในเมื่อส่ิงที่คณะอนุกรรมาธิการ 

ตรวจรางรัฐธรรมนูญไดมีความเหน็คอนขางหลายแผน และมีประเด็นทีรู่สึกพวกเราสนใจเยอะ ก็ควรจะ 

มีเวลาใหพวกเราไดคุยกันมากกวาชัว่โมงหนึง่ 

  ประธาน  :  คือไมมีปญหาในขอนัน้ ผมถามเวลาทีพ่วกเราได ถาไดไมมีปญหา  

๐๙.๐๐ นาฬกิา ของวนัพุธที่ ๒๓ คือนอกจากเรื่องนี้แลวก็คงจะเปนเรื่องอื่น ๆ ดวย ความคิดเหน็ที่ฝาก 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๔/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ไปดูนะ ของคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ทีจ่ะตองเสนอเขา

มาเรื่องการสมัมนาที่ผานมาผลของตาง ๆ ที่เราจะนาํเสนอนะครับ รวมทัง้อันหนึ่งคือที่ฝากไป แลวก็ควร

จะตองรีบเสนอสภาก็คือ ขอมูลที่ไดจากคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นทั้งภาคและจังหวัด ประมวล

แลวเปนอยางไร ควรจะเสนอสภาพพรอมกันคราวนี้ถาเปนไปได แลวก็ของคณะกรรมาธิการตรวจราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู ซึ่งยงัไมมีเรือ่งการตรวจจริง ๆ แตวา ถามีอะไรที่ทางคณะกรรมาธิการ

เห็นสมควรดําเนินการตามทีอ่นุกรรมาธกิารเสนอมาก็อาจจะนาํมาพิจารณาพรอมกนั กเ็สนอเปน

รายงานตอสภาในครั้งแรก อันนี้ไมทราบทีป่ระชุมจะเห็นอยางไรครับ เชิญครับ  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

กับคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ก็คงจะเสนอขอคิดเห็น 

เขามาใหครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานครับ พอดีมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่สงเขามาที่มาและ 

อํานาจหนาทีข่องวุฒิสภาทีเ่หมาะสม สําหรับการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งอาจารยมานิตย  

จุมปา เขียนมา ทานเปนทานหนึ่งทีน่ั่งคุยกันในหมูพวกเรา ขอเสนอนัน้ไปอยูทีห่นา ๒๕ และหนา ๒๖  

ของเอกสารนี ้ขอเสนอมาเปน ๒ ทางเลือก คือทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒ ผมขอกราบเรียนขอสรุป

นี้มีอยูในหนา ๒๕ และหนา ๒๖ ทางเลือกที่ ๑ อยูในหนา ๒๕ ทางเลือกที่ ๒ อยูในหนาที่ ๒๖ ที่ผม 

กราบเรียนวาแบบผสมคือเลือกมาจากจงัหวัด แลวก็สรรหาครึ่งหนึง่เทา ๆ กนันัน้ อยูในทางเลือกที่ ๒  

แตบังเอิญทานผูที่เสนอบทความนี้ ทานโนมเอียงไปในทางการเลือกตั้งแบบที่ ๑ ทานกเ็ลยสรุปมาวา

อยางนี้  แตในความจริงนัน้ กระผมคิดวา ถาหากวาจะใหผานประชามติ ทางเลือกที่ ๒ นาจะผานได

ดีกวา แลวก็มนัจะงายกวา แลวก็ถาการเลือกการสรรหานี้อยูในบทเฉพาะกาลอยางที่กราบเรียนไวแลว 

บังเอิญในนี้ไมไดเขียนไวนะครับ ถาการสรรหานี้เปนการกระทําในชวงบทเฉพาะกาล ๒ วาระ ดังที่กราบ

เรียนแลวนั้น คิดวาอันนี้คงจะเปนที่ยอมรับได สวน ส.ส. นั้นเมื่อได Paper แลว ผมจะนํากราบเรยีน  

ถาไดมากอนการประชุม ผมอยากจะขอใหทําสงไปยังทานกรรมาธกิารทุกทานที่บานเลย กอนทีจ่ะมาเขา

ประชุม เพื่อทีท่านจะไดดูกอนที่จะมาเขาประชุมครับผม 

  ประธาน  :  สรุปแลวเราก็คงไมเลื่อนการประชุม เราก็ตกลงเปนวนัพธุที่ ๒๓  

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แลวกจ็ะใชเวลาชวงเชา การพิจารณานัน้นอกจากพิจารณาเรื่องของ 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญแลว เรากจ็ะดเูร่ืองของคณะอื่นกับคณะอนุกรรมาธกิารสงเสริม

ขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ แลวก็คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๔/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

รัฐธรรมนูญดวย ในเรื่องของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในรายงาน

อยากจะทาํใหชัดเจนวา การตรวจรางรัฐธรรมนูญ เราตรวจจากฉบับโรเนียว เพราะวาเราไมไดดูจาก 

ราง ผมจะบอกให มีอันหนึง่ที่ไมเหมือนมาตราของคุณทีพู่ดถึงอยัการ มันจะมี คําวา ให อยูในรางซึ่งในนี ้

เขาตัดออก ถามีคําวา ให พนักงานอัยการตองหามมิใหดํารงตําแหนง ในนี้คําวา ให จะไมมีแลว แตวา

เวลาเราตรวจเราคงจะตองตรวจจากรางฉบับโรเนียว จะเรียกอยางนัน้ก็ได เพราะวานั่นเปนรางทีจ่ะสง

พิมพ ไมใชสงรางนี้ไปพิมพ และที่ผมเคยพูดไว รูสึกวาคณะอนุกรรมาธิการไมไดดูกค็ือวา นาจะดูดวยวา 

เร่ืองของการเวนวรรค เร่ืองของการอะไรคือมันเปนอยางไร เพราะวามีในรางฉบับโรเนียวจะมีบางท ี

ไปคร่ึงบรรทัด แลวมันยงัไมจบความเลยขึ้นบรรทัดใหม ซึง่มีอยูมาก รวมทั้งวรรค มนัวรรคผิดที่ ไมควร

วรรคไปวรรค หรือไมวรรคทัง้ ๆ ที่ควรวรรค ส่ิงเหลานี้ผมคิดวาคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ

จะตองชี้แจงแจงเขาไปดวย อยากจะฝากทานอนกุรรมาธิการใหชวยตรวจดูในจุดนี ้และทําเพิ่มเตมิ 

ในจุดนี ้ผมเองผมดูมาเยอะในเรื่องนี้และไดจดไว แตวาคิดหวังพึ่งทานอนุกรรมาธิการมากกวาตัวเอง ยงั

ไมไดอานของทาน แตวาผมจะไปอานดนูะ แลววนัพธุเราจะตองมาพูดกันในเรื่องนี ้และก็ตองรีบทาํ

รายงาน เชิญทานประวทิยครับ 

                                  -๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประวทิย ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ ผมขอเสนอเพิ่มเติมนิดหนึง่วา  

ที่คณะอนุกรรมาธิการทัง้ ๓ คณะนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะอนุกรรมการสงเสรมิขอมูล 

ดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ผมฝากประเด็นทีม่ันเปนปญหาอยูในขณะนี ้ซึง่เปนประเด็นที ่

ฝายพระ ฝายเจาและสงฆ แลวก็ฝายเรา ฝายสภารางรัฐธรรมนูญก็โตแยงออกไปในลักษณะทีท่าํใหเกิด

ปญหารุนแรงเพิ่มข้ึน เพราะวาเหตุผลขอโตแยงก็ดี พุธบริษัทก็ดี เร่ืองปญหาความแตกแยกก็ดี อะไรก็ดี  

เปนเหตุผลที่ผูรูจริงหรืออะไรยังไมวิเคราะหในเชิงลกึ เพราะฉะนั้นเราในฐานะขอมูลขาวสาร ผมอยากจะ

ฝากประเด็นในเรื่องที่วาเอาพุทธศาสนาใสเขาไปหรือไมใสเขาไป เหตุผลเพราะอะไร เพราะวาอนันี้เปน 

ความบอบช้าํตั้งแตป ๒๕๔๐ ผมเองเคยเสนอ แลวก็มีผูใหญมาขอรองวาใหถอนในประเด็น

พระพทุธศาสนา ผมเองศกึษาและวิเคราะหวิจยัมาในระดับผูเชี่ยวชาญเรื่องการสอนในสถานศึกษา 

เพราะฉะนัน้ปญหาของบานเมืองในขณะนีท้ี่เกิดความแตกตางฝายสงฆ ฝายฆราวาส ฝายรัฐธรรมนญู

มันหลากหลาย เพราะฉะนัน้ซึ่งเราในฐานะนกัวิชาการก็ควรจะแสดงเหตุผลในเชงิวชิาการออกไปวา ถา

ใสเพราะอะไร ถาไมใส 

เพราะอะไรเกดิผลดี ซึ่งไมมใีครพูดในเชิงนี้เพราะพูดอยูดานเดียว ดานเดียวที่สภาเราพูด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทานประสงคพูดมาตั้งแตป ๒๕๔๐ ครับในสภารางรัฐธรรมนญู วาพุทธบรษิัทเทานั้นที่อยูไดไม

จําเปนตองใส แลวก็หลาย ๆ คนขยายออกไปก็เกิดเปนปญหาความแตกแยก อันนี้ผมอยากจะเสนอวา

ฝายอนชุุดที่ ๑  

สงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ใหวเิคราะหเร่ืองพทุธศาสนาดวย ซึ่งเขาจะใส 

ในมาตรา ๒ สวนมาตรา ๗๘ ก็เขาพอใจนะครับ เมื่อวานยังประชุมที่วัดราชาธวิาสราชวรวิหาร  

พระผูใหญ ๆ เยอะ ผมดูแลว มันเปนสงครามเงยีบ เพราะฉะนัน้ขอใหศึกษาฝายวิชาการ เพื่อตอบ

คําถามกับสังคมไดครับ 

  ประธาน  :  ขอฝากทานอนกุรรมาธิการไปพิจารณาวา สมควรหรือไมสมควรที่จะทาํ

เชนนัน้ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ขออนุญาตยอมแพไดไหมครับ ปญหานี้ไมขอรับพิจารณาครับ  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ทานประธานครับ ประเด็นนี้ ผมคิดวาทานอยา

เพิ่งยอมแพ คือผมคิดวา ตอนนี้สังคมขาดขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นนี ้แลวก็ผมคิดวานาที่จะมี

การศึกษาในเชิงวิชาการนะ ไมตองวางจุดยืนลงไปวาจะเห็นดวยหรือไมเหน็ดวย แตวาใหพิจารณาในเชงิ 

วิชาการวา ผลดีของการบรรจุเปนอยางไร ผลดี ผลเสีย แลวก็ผลดี ผลเสียของการไมบรรจุอยางที่เปนอยู 

ตอนนี้ มันเปนอยางไร แลวกไ็มตองชี้อะไรทั้งสิน้ คือเพียงแตใหสังคมไดรับทราบขอมูล ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ            นวพร ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

จะเปนสิง่ที่ดีแลวก็สังคมก็จะไดรู แลวก็เราอาจจะเสนอแนะไปดวยนดิหนึง่วา ในประเด็นนีก้็ไมควรที่จะ

เปนประเด็นทีก่อใหเกิดความแตกแยก หรือกอใหเกิดปญหา แตวาควรที่จะใชปญญา แลวก็วิเคราะห  

วิจารณกนัดวยเหตุดวยผล แลวก็เมื่อผลของการตัดสินออกมาเปนอยางไรก็ขอใหเปนอยางนัน้ คืออยา

ไปโยงใยหรือวาทาํอะไรใหมนัยืดยาวออกไปอีก เพราะวาถาไมอยางนั้นมันจะตามมาอีกเยอะแยะเลย  

ซึ่งผมคิดวาการใหขอมูลทางวิชาการจะเปนประโยชนตอสังคมครับ  

  ประธาน  :  ถาไมมีอะไรนอกเหนือจากนี ้กอนจะปดผมมีเร่ืองหนึ่งคือผมไดรับหนังสือ

จากทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการ

ประชุม ขอเชญิคณะกรรมาธิการนัน้ กําหนดจัดนทิรรศการ เร่ืองจดหมายเหตุการรางรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดแสดงขอมูลเอกสาร ภาพถาย แผนผัง กระบวนการสรรหาสมาชิก

สมัชชาแหงชาติสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญูและกิจกรรมการดําเนินการงานของคณะกรรมาธิการ 

ชุดตาง ๆ ของสภารางรัฐธรรมนูญ ใหสาธารณะชนไดรับทราบในรูปแบบจดหมายเหตุ ในวนัศุกรที ่๑๘ 

นี้นะครับ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหองโถงชัน้ลางอาคารรัฐสภา ๑ ซึ่งก็จะขอเชิญ ผมหรือผูแทน

เขารวมพธิีเปดการแสดงนทิรรศการนั้น กข็อแจงวาซึง่วนันัน้ผมติดการประชุมที่ศาลฎีกาเวลานัน้ ผม

เรียนถามทานรองทั้ง ๒ แลวทานก็ติด ไมทราบวามีทานกรรมาธิการทานไหนพอจะวางเปนตัวแทนไป

ไหม วนัศุกรที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬกิา ซึง่ทานคงจะมา ๑๔.๔๕ นาฬกิา ทีห่องโถงชัน้ลางนะครับ  

ทานประวทิยวางไหมครับใหทานประวทิยมาก็แลวกัน ขออนุญาตใหทานเปนตัวแทนก็แลวกัน วนัศุกรที่ 

๑๘  เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา พรอมกันทีห่องโถงชั้นลาง อาคารรัฐสภา เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ทานประธาน

คณะกรรมาธกิารทานกลาวรายงานวัตถปุระสงค เวลา ๑๕.๑๐ นาฬกิา ถึงเวลา ๑๔.๓๐ นาฬกิา  

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญกลาวเปดการแสดงนทิรรศการ แลวกเ็พื่อเยี่ยมชมนทิรรศการถึงเวลา 

๑๕.๓๐ นาฬกิา ถาไมมีอะไรก็ขออนุญาตปดประชุมและขอนัดประชมุคร้ังตอไปวันพุธที ่๒๓  

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ขอขอบคุณทุกทานและขอปดประชุมครับ  

 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๓๐  นาฬกิา 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

 



 
 
 
 
 


